

## สารจากคณะกรรมการบริษัท

ปี 2565 นับเป็นปีที่มีความสำคัญกับบริษัท ในการก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัทในระยะยาว ด้วยการปรับโครงสร้างธุรกิจ รวมถึงการจัดการสินทรัพย์ และโครงสร้างองค์กร ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“SPI”) และ พันธมิตรทางกลยุทธ์ของบริษัท บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTS”) ทำให้ภายหลังจากการดำเนินการเสร็จสิ้นส่งผลให้บริษัทมีสินทรัพย์กว่าหมื่นล้านบาท

ในรอบปีที่ผ่านมา ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของของไวรัสโควิด-19 ยังคงมีอยู่ เริ่มมีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทยอย่างค่อยเป็นค่อยไป บริษัทมีความพยายามอย่างมากในการบริหารเชิงกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าว รวมถึงได้มีการประเมินสถานการณ์ และความเสี่ยงในด้านต่างๆ อยู่เสมอ ทำให้บริษัทมีรายได้จากการขาย 1,777.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 33.35 มีสัดส่วนการขายในประเทศร้อยละ 57.01 การส่งออกต่างประเทศ ร้อยละ 42.99 โดยมีกำไรสุทธิ 111.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 77.30 ซึ่งเป็นผลมาจากการร่วมแรงกายแรงใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงเน้นกลยุทธ์ระยะยาวในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ โดยเมื่อปลายปี 2565 บริษัทได้เพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงจำนวน 2,884 ล้านบาท พร้อมกันนั้นได้เข้าซื้อธุรกิจใหม่ ประกอบด้วยธุรกิจสินเชื่อที่มีหลักประกัน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และบริษัทร่วมทุนซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ประเภทที่อยู่อาศัย มาเพิ่มรายได้และผลกำไรให้บริษัทในระยะยาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนธุรกิจแพชั่นและสิ่งทอซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ การปรับโครงสร้างดังกล่าวจะยิ่งส่งเสริมขีดความสามารถในการปรับตัว และการแข่งขันในอุตสาหกรรมได้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาความยั่งยืนในด้านต่างๆ โดย บริษัทได้รับรางวัลเกียรติยศโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565 (CSR-DIW Continuous Award) จากกระทรวงอุตสาหกรรมติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ได้รับผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2565 ในระดับ “ดีมาก” โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเป็นรอบที่ 3 ตั้งแต่ปี 2565 ถึง ปี 2568

คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณ พนักงาน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในการให้ความสนับสนุนบริษัทในการจัดโครงสร้างธุรกิจใหม่ผ่านการเพิ่มทุนและการเข้าซื้อธุรกิจใหม่เพิ่มเติมให้เกิดผลสำเร็จด้วยดี คณะกรรมการบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทจะได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านด้วยดีต่อไป และเชื่อว่าปี 2566 จะเป็นปีที่ตื่นเต้น ท้าทาย และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเติบโตอย่างยั่งยืนตามกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท ในนามของคณะกรรมการบริษัท



(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)  
ประธานกรรมการบริษัท